



การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

.....

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 361 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.34 ของสมาชิก ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมจำนวน 506 คน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ กบข. ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมว่า เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รายงานผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2559 และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร จะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่สมาชิกต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการแจ้งวาระการประชุมเพื่อที่ประชุมทราบ และรองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กล่าวแนะนำคณะกรรมการทั้งคณะจากนั้นประธานกรรมการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สาระสำคัญโดยสรุปมีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีได้รับทราบสรุปผลการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกปี 2558 และได้มีการประกาศรายงานการสอบบัญชีของ กบข. ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
2. คณะกรรมการ กบข. ได้มีมติในการประชุมเมื่อเดือน กันยายน 2559 อนุมัติให้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 สาระสำคัญ คือการแก้ไขเพื่อให้สิทธิสมาชิกเพิ่มขึ้น เช่น ให้สิทธิสมาชิกออมเงินสะสมภาคสมัครใจได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 12 % เป็น 27 % / ให้สิทธิสมาชิกที่เกษียณอายุหลัง 60 ปี มีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ จาก กบข. ได้ก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปี เป็นต้น / ให้สิทธิสมาชิกที่ฝากเงินให้ กบข. บริหารต่อเลือกแผนการลงทุนได้ / เพิ่มเติมให้แผนสมดุลตามอายุเป็นแผนหลักเพิ่มอีก 1 แผน เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการ



พิจารณาของกระทรวงการคลัง และการรับฟังความเห็นประกอบการเสนอแก้ไขกฎหมายก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ และดำเนินการตามกระบวนการออกกฎหมายต่อไป

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานปี 2559

สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโดยรวม

1.1 ภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจโลก ปี 2559 เติบโตในอัตราร้อยละ 3.1 โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น มีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 1.6 สาเหตุเกิดจากความไม่ชัดเจนในแนวทางดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพของนโยบายทางการเงินลดลงในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทย เติบโตในอัตราร้อยละ 3.2 แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเกิดจากการเติบโตต่อเนื่องของการท่องเที่ยว ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี และรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและมีการเร่งอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ภาวะการลงทุนในตลาดโลกโดยรวมในปี 2559 มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ระหว่างปีจะมีความผันผวนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ

1.2 ผลการดำเนินงานของ กบข.

1.2.1 ด้านการลงทุน : การบริหารจัดการเงินลงทุนของกองทุน

เป็นไปอย่างรอบคอบ นโยบายการลงทุนที่ให้ความสำคัญในเรื่องความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัย ของเงินต้น กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ปี 2559 ผลตอบแทนการลงทุนรวมกองทุนส่วนสมาชิก หลังหักค่าใช้จ่าย อยู่ที่ร้อยละ 5.10 กบข. มีกำไรสุทธิ 30,495 ล้านบาท และมีสินทรัพย์สุทธิ 769,764 ล้านบาท สิ้นสุดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กบข. และประกาศกระทรวงการคลังคือ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ร้อยละ 64.71 ตราสารทุน ร้อยละ 20.33 และสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ ร้อยละ 14.96

1.2.2 ด้านสมาชิก : ปี 2559 กบข. ทำการสื่อสารผ่านพันธมิตร กิจกรรม และช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงสมาชิก กบข. ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่สำคัญได้แก่

(1) การสื่อสารผ่านพันธมิตร : กบข. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานและความรู้เรื่อง กบข. ให้กับพันธมิตรตัวแทนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจรประจำปี 2559 ร่วมกับสำนักงานคลังทั้ง 73 จังหวัด เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การดำเนินงานของกองทุน และตอบคำถามสมาชิกรายบุคคล สื่อสารผ่านพันธมิตรวิทยากรที่ประจำอยู่ในทุกจังหวัด เพื่อให้จัดการอบรมต่อให้กับสมาชิกในหน่วยงาน และสื่อสารผ่านพันธมิตรสื่อส่วนราชการ ที่ทำการสื่อสารต่อไปยังสมาชิกในทุกหน่วยงาน



(2) การสื่อสารผ่านกิจกรรมสำคัญด้านการเงินและการลงทุน

กบข. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo 2016 เพื่อให้ข้อมูลสมาชิก เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน ให้บริการ กบข. บริการตอบคำถามสมาชิกแบบรายบุคคล การคำนวณประมาณการเงินใช้หลังเกษียณ การดาวน์โหลด GPF Mobile Application และจัดงานสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจโลกขยับก้าว เศรษฐกิจไทยขยับไกล : กบข. เดินหน้าอย่างไร นำเสนอข้อมูลสถานะเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อให้สมาชิกนำความรู้ที่ได้ไปวางแผนการเงินส่วนบุคคล

(3) การสื่อสารผ่านวิดีโอทัศน์ชุด GPF & i โดย กบข. จัดทำวิดีโอทัศน์ชุด

GPF & i รวม 20 เรื่อง เผยแพร่ผ่าน GPF Channel ทาง YouTube เพื่อถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์ ในการบริหารเงิน ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนทางการเงินให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป วิดีทัศน์ชุดนี้ นำแสดงโดยสมาชิกที่ใช้บริการต่าง ๆ ของ กบข. รวมถึงกรรมการ และอนุกรรมการของ กบข.

(4) การจัดทำโปรแกรมประมาณการ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อ

สร้างความเข้าใจในการวางแผนการเงินให้กับสมาชิก ได้แก่ แบบประมาณการความเพียงพอของเงินใช้หลังเกษียณ แบบประมาณการออมเพิ่ม และแบบประมาณการออมต่อ

(5) สวัสดิการ กบข. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิกใน 22

จังหวัด และจัดโครงการและกิจกรรมด้านสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง โครงการที่สมาชิกสนใจใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ โครงการบ้าน ๓๐๘. - กบข. ที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำในการกู้ซื้อบ้าน โครงการสินเชื่อรถยนต์เพื่อนำไปซื้อรถใหม่ หรือ รถมือสองในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนาน โครงการ บัตรบางจาก - กบข. ที่เมื่อสมาชิกเติมน้ำมัน จะได้รับคะแนนสะสม สำหรับใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด เป็นต้น

2. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ใน

ฐานะประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนเป็น คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ รวมถึงกำกับดูแล ติดตามการลงทุนของกองทุน และดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนอนุมัติการลงทุนในบางเรื่องภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานด้านการลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สรุปผลงานสำคัญปี 2559 (นอกจากการกำกับดูแลงานด้านลงทุน)

(1) การลงทุนและผลตอบแทน คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการติดตาม

ผลการดำเนินงานด้านลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และได้ให้คำแนะนำแก่สำนักงานในการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเน้นย้ำให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการลงทุนโดยรวมทั้งในแง่ผลตอบแทนและความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาการนำเงินของสมาชิกไปลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนก่อนหัก



ค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 5.29 หรือหลังหักค่าใช้จ่ายที่อัตราร้อยละ 5.10 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค่อนข้างมาก ท่ามกลางภาวะตลาดการลงทุนที่ผันผวน และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ทุกภูมิภาคล้วนมีอัตราการเติบโตชะลอลดตัวกว่าปีก่อนหน้า การที่กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี เป็นผลจากราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับเพิ่มขึ้นสูง ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ไพรเวทมาร์เก็ตที่ให้ผลตอบแทนทั้งปีร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 32 ซึ่งสูงกว่าความคาดหมาย และตราสารทุนไทยที่ให้ผลตอบแทนสะสมตลอดปีสูงถึงร้อยละ 20 นอกจากนี้การกระจายการลงทุนที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนควบคู่กับการติดตามและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงการมีระบบงานลงทุน ระบบติดตามการลงทุน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก

(2) การลงทุนในต่างประเทศ ปี 2559 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ทำให้ กบข. สามารถขยายสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศเป็นร้อยละ 30 และอสังหาริมทรัพย์เป็นร้อยละ 12 ซึ่ง กบข. ได้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนการมอบหมายเงินให้ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ และปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนด้วย

3. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในฐานะประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีหน้าที่สำคัญคือ การเป็นสื่อกลางระหว่าง กบข. กับสมาชิก ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กบข. แก่สมาชิก ช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และการบริหารจัดการกองทุนของ กบข. ให้สมาชิกได้รับทราบ รวมถึงนำเสนอการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

สรุปผลงานสำคัญ ปี 2559 (นอกจากการกำกับดูแลงานด้านการสื่อสารและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก)

(1) การพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารไปยังสมาชิก จำนวน 3 แผนงาน คือ

แผนงานที่ 1 : พันธมิตรสื่อสาร ประกอบด้วย พันธมิตรตัวแทน พันธมิตรคลัง พันธมิตรวิทยากร และ พันธมิตรสื่อส่วนราชการ กบข. ต้องการให้พันธมิตร มีความรู้และเข้าใจในภารกิจดำเนินงานของ กบข. และสามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ กบข. ไปยังสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงานอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง และรวดเร็ว ซึ่งผลงานในปี 2559 คือ

- พันธมิตรตัวแทนทั่วประเทศจำนวน 2,069 คน ได้รับการอบรมความรู้ด้านการปฏิบัติงานและความรู้เรื่อง กบข.



- พันธมิตรคลัง กบข. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด ในการจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจรประจำปี 2559 เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การดำเนินการของกองทุน และตอบคำถามสมาชิกรายบุคคล กิจกรรมครอบคลุม 73 จังหวัด มีสมาชิกเข้าร่วม 17,468 คน

- พันธมิตรวิทยากรมีครบทั้ง 77 จังหวัด จำนวน 342 คน และพันธมิตร วิทยากรมีการจัดอบรมต่อในหน่วยงานครอบคลุมสมาชิก 8,227 คน

- พันธมิตรสื่อส่วนราชการทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับ กบข. ในหน่วยงานของตน ครอบคลุมสมาชิกจำนวน 307,759 ราย

แผนงานที่ 2 : GPF Branding and Image Building เพื่อเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ และพัฒนาภาพลักษณ์ กบข. ให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ น่าเชื่อถือ ต่อสาธารณชน สื่อมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิก กิจกรรมภายใต้แผนงานนี้ ประกอบด้วย การเข้าร่วมออกบูธในงาน Money Expo และ SET in the City จัดการสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจโลกขยับก้าว เศรษฐกิจไทยขยับไกล : กบข. เดินหน้าอย่างไร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลิต Testimonial Scoops ชุด GPF & i ที่มีสมาชิกเป็นตัวแทนนำเสนอเรื่องราวและบริการ กบข. ครอบคลุมบริการ จำนวนทั้งสิ้น 20 ตอน เผยแพร่ผ่าน YouTube และจัดกิจกรรม CSR ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ระยอง ปทุมธานี และนครสวรรค์ โดยทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ สมาชิก กบข. และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น

แผนงานที่ 3 : ศึกษาวิจัยระดับความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อ กบข. เพื่อนำ ผลจากการศึกษามาปรับปรุงการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปี 2559 คะแนน ความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อ กบข. อยู่ที่ร้อยละ 76.78 สูงขึ้นจากปี 2558 ที่มีคะแนนความผูกพันอยู่ที่ร้อยละ 65.60

(2) การพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แผนงานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 โครงการ คือ การศึกษาเรื่องแผนสมดุลตามอายุ การ ศึกษาวิจัยอัตราเพิ่มและแนวทางเพิ่มอัตราเงินออมของสมาชิก กบข. โครงการให้ความรู้การวางแผนการเงิน และการลงทุน และโครงการ Simulation Model & CRM Program

4. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธาน อนุกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นคณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีหน้าที่



สอบทานความมีประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ กบข. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองทุนเป็นที่น่าพอใจ มีระบบการบริหารจัดการ การกำกับดูแลควบคุมที่เป็นมาตรฐานและมีความรัดกุม

สรุปผลงานสำคัญ ปี 2559

1. สอบทานงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสของ กบข. โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีจาก สตง. ว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ซึ่งได้เชิญผู้สอบบัญชีจาก สตง. เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

2. สอบทานความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการจ้างภายนอกทดสอบระบบงานที่สำคัญ ติดตามการดำเนินการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบ และกำกับดูแลให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

3. สอบทานประสิทธิภาพของระบบการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กบข. โดยมีความเห็นว่า กบข. มีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบฯ และมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างใกล้ชิด

4. จัดให้มีระบบแจ้งและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้ส่งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ กบข. ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ กบข.

วาระที่ 3 รายงานฐานะการเงิน การรับจ่ายเงินของกองทุนปี 2559

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ รายงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว สาระสำคัญมีดังนี้

1. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ปี 2559

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ กบข. ได้ตรวจสอบงบการเงินของ กบข. และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ กบข. ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบรายได้ ค่าใช้จ่ายรวม และงบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉพาะกองทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิเฉพาะกองทุน และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะ



กองทุน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญแล้ว มีความเห็นว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อนึ่ง สตง. ยังไม่ได้แสดงความเห็นเรื่องข้อมูลอื่น ซึ่งหมายถึง ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินนอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีว่า กบข. จะจัดเตรียมรายงานประจำปีให้ สตง. ภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งการจัดทำรายงานประจำปี จะต้องรอนงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินแล้วจึงจะจัดทำได้ดังนั้นจึงเป็นข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ

2. รายงานสรุปฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน

การจัดทำงบการเงินของ กบข. ตามมาตรฐานการบัญชี กำหนดให้กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ (กบข.) ต้องนำงบการเงินของกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมมารวมไว้ในงบการเงินรวม ซึ่งมี 3 กิจการหรือเรียกว่าเป็นบริษัทย่อยของ กบข. มีมูลค่ารวม 84 ล้านบาท คิดเป็น 0.01% ของสินทรัพย์สุทธิของ กบข.

ณ 31 ธันวาคม 2559 กบข.มีสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 769,764 ล้านบาท ประกอบด้วย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ	764,451 ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,621 ล้านบาท
ลูกหนี้การขายหลักทรัพย์	3,334 ล้านบาท
ส่วนหนี้สิน ก็มีเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	844 ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา จำนวน 55,217 ล้านบาท หรือ 7.73% มีที่มาจาก เงินรับเข้าบัญชีสมาชิก 29,086 ล้านบาท (เงินสะสม สมทบ ชดเชย) เงินรับจากกระทรวงการคลัง ที่เรียกว่า เงินสำรอง 27,195 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 30,495 ล้านบาท หักด้วยเงินจ่ายคืนสมาชิกพันสมาชิกภาพ จำนวน 30,945 ล้านบาท และเงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับที่ต้องจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 614 ล้านบาท

3. ผลการดำเนินงาน หรือรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2559

ปี 2559 กบข.มีกำไร หรือมีผลประโยชน์สุทธิจำนวน 30,495 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากจากการลงทุน ทั้งในรูปแบบเงินปันผล ดอกเบี้ยรับ 22,269 ล้านบาท รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 909 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุน 2,769 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 6,045 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 196 ล้านบาท ในขณะที่มีรายการหัก คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวม 1,301 ล้านบาท



วาระที่ 4 การรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก

ผู้แทนสมาชิกได้สอบถาม เรื่องระดับนโยบายว่า จะมีการแก้ไขกฎหมายให้แก่ข้าราชการที่มีเวลาทวิคูณ ซึ่งตามกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้นำมารวมในการคำนวณบำนาญได้ แต่ด้วยข้อกำหนดเรื่องเพดาน ของเงินบำนาญที่กำหนดว่า ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ทำให้เวลาราชการทวิคูณที่ได้รับไม่ได้ นำมารวมคำนวณ กรรมการได้ชี้แจงว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา การที่กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ประสงค์ออกจาก กบข. กลับไปรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำนาญบำนาญ 2494 เป็นการให้โอกาสสมาชิก กบข. ตัดสินใจใหม่อีกครั้ง เป็นการให้สิทธิแก่สมาชิกแล้ว ดังนั้นการแก้ไขสูตรการคำนวณบำนาญไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้ว เพราะจะเป็นปัญหากับกลุ่มคนที่แสดงความประสงค์ออกไปแล้ว อาจเกิดการเรียกร้องใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นปัญหาไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของกระทรวงการคลังจะได้รับข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิกไว้ และจะได้พิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องวันทวิคูณ เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับความมั่นคงอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะที่สำคัญ มีดังนี้

- (1) เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติ กบข. เพื่อให้สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพที่ฝากเงินให้ กบข. บริหารต่อ สามารถออมเงินเพิ่มเข้ามาในกองทุนได้
- (2) เสนอให้มีมาตรการจูงใจสมาชิกที่ออมเพิ่ม ให้รัฐมีการส่งเสริมเพิ่ม หรือลดภาษีเพิ่ม
- (3) เสนอให้แก้ไขข้อจำกัดการลงทุนในตราสารหนี้ โดยมีความเห็นว่า กฎหมายที่กำหนดว่าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นั้น ทำให้โอกาสแสวงหาผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี่ยงมีน้อยเกินไป
- (4) เสนอให้ กบข. จัดสวัสดิการให้สมาชิกโดยไม่เป็นภาระกับกองทุน เช่นการให้สมาชิกกู้เงิน และจัดสวัสดิการเป็นทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิก
- (5) เสนอให้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการเพื่อให้ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมการสัมมนา และประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงที่เหมือนกัน
- (6) เสนอให้จัดการอบรมเรื่องการลงทุนให้สมาชิกมากขึ้น โดยอาจเป็นกลุ่ม เพื่อจะได้เข้าใจและออมเพิ่ม หรือวางแผนการลงทุนของตนเองได้
- (7) สมาชิกที่ประสงค์จะออมเงินสะสมเพิ่ม ควรแจ้งส่วนราชการมากกว่า กบข. เพื่อความรวดเร็ว
- (8) เสนอให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน ให้บริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก



วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560

กบข. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า กบข. เป็นสถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข โดยแผนยุทธศาสตร์ปี 2560 ยังคงเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ ปี 2558-2561 ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีแผนงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงในยามเกษียณของสมาชิก

- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารงาน (Data Management System) เพื่อให้งานจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนเป็นประโยชน์ต่อการบริหารเงินลงทุน สามารถรายงานผลการดำเนินงานและความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว สะท้อนสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น

- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านลงทุนไพรเวทมาร์เก็ต เพื่อสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ทั้งในด้านการสนับสนุน และสร้างกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานลงทุนที่เป็นระบบ เพื่อเป็นสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่สามารถสร้างความเพียงพอของเงินเพื่อการเกษียณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

- แผนพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการสื่อสารกับสมาชิก โดยจะจัดทำ Personal Website ในแนวคิด My GPF ... My Web My Way ที่สมาชิกใช้บริการต่าง ๆ ได้ เช่น เช็คยอดเงิน กบข. คำนวณประมาณการความเพียงพอของเงินใช้หลังเกษียณ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และใช้บริการต่าง ๆ กับ กบข.

- แผนพันธมิตรวางแผนทางการเงิน ที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องการบริหารเงินและการลงทุน โดย กบข. ได้พัฒนา “เกมลงทุน” ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง โดยพันธมิตรวางแผนทางการเงิน สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดด้วยการจัดอบรมต่อให้กับสมาชิกในหน่วยงาน



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร

- แผนบูรณาการงานธรรมาภิบาล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับกรปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) เข้าไว้ด้วยกัน (Integrated-GRC - iGRC) รวมถึงการเสริมสร้าง IT Governance ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แผนงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านงานทะเบียนสมาชิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสมาชิกเฉพาะราย หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มและกลยุทธ์เชิงรุกด้านการให้บริการแก่สมาชิก

- แผนเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสารสนเทศเพื่อรองรับการแก้ไขพระราชบัญญัติ กบข. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.2 สรุปผลการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560

นางศรีกัญญา ยาธิพย์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการใน

ตำแหน่งเลขาธิการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปผลการสัมมนาผู้แทนสมาชิก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2560 ว่า การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ อธิบายบทบาท หน้าที่ และภารกิจสำคัญของ กบข. รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสมาชิก อธิบายงบการเงินของ กบข. และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กบข. และผู้แทนสมาชิก วันแรกของการสัมมนา เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ ความเสี่ยง ผลตอบแทน และความผันผวนของผลตอบแทน การจัดการสินทรัพย์เพื่อการลงทุน และมีเกมลงทุนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้แทนสมาชิกมากขึ้น และสุดท้ายเป็นการแนะนำโครงการและกิจกรรมการสื่อสารกับสมาชิก มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 175 คน

วันที่ 2 สำนักงานสรุปภาพรวมของการบริหารกองทุนปี 2559 แนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับงบการเงิน รายงานผลการจัดสรรเงินในโอกาสครบรอบ 20 ปี กบข. จากนั้นเป็นการรับฟังความเห็นจากสมาชิกในร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่อยู่ระหว่างการแก้ไข และตอบคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 208 คน

คำถามของผู้แทนสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการกลับเข้าเป็นสมาชิก (Redo) อีกครั้งภายหลังการ Undo การขอแก้ไขสูตรการคำนวณบำนาญสมาชิก กบข. การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สมาชิกออมเพิ่มได้มากกว่าร้อยละ 12 ความมั่นคงของกองทุน เป็นต้น ซึ่งสำนักงานได้มีการตอบข้อสอบถามของสมาชิกในทุกประเด็น



สรุปการรับฟังความเห็นผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน ฯ มีสมาชิกจำนวน 178 คน แสดงความเห็น ใน 7 หัวข้อที่แก้ไขกฎหมาย ดังนี้

ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติ	สมาชิกเห็นด้วยกับการแก้ไข (%)
ข้อ 1 การให้สิทธิสมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิก กบข. เมื่อแรกเริ่มสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ามายัง กบข.	76
ข้อ 2 การขยายเพดานเงินออมสะสมส่วนเพิ่มจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 30	96
ข้อ 3 การให้สิทธิสมาชิกที่เกษียณอายุหลัง 60 ปี เบิกเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ได้ก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพ	87
ข้อ 4 การให้สิทธิสมาชิกที่ออมต่อสามารถเลือกแผนการลงทุนได้	97
ข้อ 5 การขยายขอบเขตการลงทุนของเงินสำรองได้กว้างขวางขึ้น	69
ข้อ 6 การเลือกแผนการลงทุนของสมาชิก ให้เลือกได้ตามเงินในบัญชีรายบุคคลทั้งจำนวน (เดิมเลือกได้เฉพาะเงินสะสม และเงินสมทบ)	80
ข้อ 7 การเลือกแผนการลงทุนของสมาชิกใหม่	78

การดำเนินการต่อไป

ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมว่า กบข. จะสรุปผลการประชุมความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพร้อมรายงานการสอบบัญชีและประกาศรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ต่อไป
